

Số: ~~42~~ /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO**Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh
tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác điều hành thực hiện
nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm,
triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014**

Ngày 04 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đại biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

I. VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM:

Trong 6 tháng đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến và đạt được kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; lạm phát được kiểm soát; mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm; dự trữ ngoại tệ tăng; xuất khẩu tăng cao và tiếp tục xuất siêu. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 5,18%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2013. Thu ngân sách nhà nước đạt 52,8% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được tăng cường; các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh.

Đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài chính đã phấn đấu, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, đạt được tiến bộ vượt bậc và những kết quả quan trọng về tài chính, ngân sách nhà nước, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Sản xuất kinh doanh phục hồi chậm; các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn cao, khó tiếp cận vốn, tăng trưởng tín dụng thấp; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Đặc biệt từ đầu tháng 5 đến nay Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trái với Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nước ta, trong đó có thu, chi ngân sách nhà nước.

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014:

Đồng ý phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2014 đã nêu trong Báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các đại biểu. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, Ngành tài chính cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trong đó chú trọng một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả chính sách tài khóa, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 5,8%. Ngành tài chính chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phương án, giải pháp ứng phó với những tình huống phát sinh trong quan hệ với Trung Quốc; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, giảm sự tập trung quá lớn vào một thị trường, một đối tác. Quản lý chặt chẽ nợ công, bảo đảm trong giới hạn an toàn cho phép; có giải pháp phù hợp để cơ cấu lại các khoản nợ, giảm chi phí vay nợ và rủi ro, tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 khoảng 8 - 10%; điều hành ngân sách nhà nước chủ động, tích cực, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát chống thất thu, chống chuyển giá, nợ đọng thuế..., bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Trong điều hành từ nay đến cuối năm, dự phòng ngân sách trung ương không còn nhiều phải tập trung cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, yêu cầu các địa phương cần chủ động điều hành dự phòng ngân sách cấp mình, bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi cấp bách phát sinh trên địa bàn.

Trước tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, ngành Tài chính cùng các Bộ, ngành và địa phương chủ động đánh giá sát khả năng thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2014. Bộ Tài chính tính toán, có phương án chủ động ứng phó, nhất là về thực hiện các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị thiệt hại tại một số địa phương vừa qua.

3. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao để thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, trong đó trọng tâm của ngành tài chính là đôn đốc, theo dõi, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch và lộ trình đã được phê duyệt. Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương hoàn thành việc xây dựng lộ trình, các công việc cụ thể cần triển khai, định kỳ giao ban để xử lý kịp thời các vướng mắc.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt trong các hoạt động có liên quan đến doanh nghiệp, người dân trên tinh thần cần tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp theo Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xem xét đặt ra các chỉ tiêu cụ thể (như giảm thời gian kê khai, nộp thuế...) để phấn đấu.

5. Tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả; phát huy kết quả trong việc điều hành giá xăng dầu, giá sữa thời gian qua, tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, bao gồm cả dịch vụ công. Các địa phương tăng cường kiểm soát, bình ổn giá trên địa bàn. Bộ Tài chính phối hợp các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện việc sơ kết, đánh giá công tác bình ổn giá.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về tài chính, thu, chi ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp, người dân tự giác chấp hành tốt các chính sách pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước; tiếp tục phát huy và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách của doanh nghiệp.

7. Tập trung làm tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn; đồng thời chuẩn bị xây dựng báo cáo đánh giá, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm 2011-2015.

8. Về các đề xuất, kiến nghị tại Hội nghị, giao Bộ Tài chính tổng hợp, xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 145

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



The image shows a circular official seal of the Ministry of Finance (PHÒNG CHẾ ĐỘ VÀ QUẢN LÝ THU) with a star in the center. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the seal, the name **Phạm Việt Muôn** is printed in bold black text.